

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่อง, ชายทำกำไรดอลลาร์-คาดกนง.ขึ้นคบ.

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข็งค่าต่อเนื่องจากวานนี้ หลังนักลงทุนชาย ทำกำไรดอลลาร์ในระยะสั้น รวมทั้งคาดการณ์ถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย ในวันที่ 1 และ การส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะต่อไปของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)

*กนง.จะประกาศมติอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังการประชุมวันนี้ โดย ผลสำรวจของรอยเตอร์พบว่า นักวิเคราะห์ 12 ใน 15 ราย คาดว่า กนง.จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร(อาร์/พี) ระยะ 1 วัน อีก 0.25% สู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี

*นักวิเคราะห์ที่ยังคาดด้วยว่า ธปท.จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.75% ภายในสิ้นปีนี้

*ยุโรปพยายามปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังจากแข็งค่าขึ้น 2 วันติดกัน ขณะที่มีความวิตกก่อน การประมูลขายพันธบัตรจากประเทศที่มีหนี้สูงในยูโรโซน

*โปรตุเกสจะเปิดประมูลขายพันธบัตร มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านยูโร ในวันที่ 11 ขณะที่สเปนจะประมูลขายพันธบัตรวงเงิน 3 พันล้านยูโร ในวันพรุ่งนี้ และตลาดต้องการดูว่า ประเทศเหล่านี้จะสามารถระดมทุน ด้วยตนเอง หรือจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก

*ยูโรยังคงได้แรงหนุนบ้าง หลังจากแหล่งข่าวในยูโรโซน เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ รมว.คลังยูโรโซน อาจจะพิจารณาทางเลือกที่จะเพิ่ม วงเงินการปล่อยกู้ของกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซน เพื่อพยายาม มั่นคงความวิตกในตลาด

*ดอลลาร์ออสเตรเลีย ร่วงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนในวันนี้ ขณะที่หนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ อ้างคำกล่าวของกรรมการ ธนาคารกลางออสเตรเลียรายหนึ่ง ที่ระบุว่า อุทกภัยครั้งใหญ่อาจจะ กระทบอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจถึง 1%

*09.33 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.36/41 จาก 30.54/57 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.37/40 จาก 30.53/55 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 83.22/24 จาก 83.19 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3012/14 จาก 1.2976 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทวันนี้ก็คงอยู่ในโทนแข็งค่า หลังดอลลาร์อ่อนลงมา ก็ทำให้มีแรงขายดอลลาร์ เพื่อ stop loss ตามออกมาอีก แล้วดอกเบี้ยวันนี้ก็น่าจะขึ้นได้ตามคาด" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้อาจมีความผันผวนระหว่างวัน แต่ภาพรวมจะอยู่ในทิศทางแข็งค่าขึ้นได้ โดยให้แนวต้านไว้ที่ 30.30 และแนวรับที่ 30.50

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคารมิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้